



รายงานการวิจัย
เรื่อง

การพัฒนาเนื้อหาการสอนแบบไร้พรมแดน:

กรณีศึกษาชุดวิชาการเมืองการปกครองระดับนครและมหานครของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
Developing Sukhothai Thammathirath Open University's Borderless Learning Materials:
A Case Study of Seminar on City and Metropolitan Politics Subject

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ วงษ์อำมาตย์
อาจารย์ทสिता สุพัฒนรังสรรค์

การวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล

ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2563 จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ทั้งในการสนับสนุนเงินทุนโครงการศึกษาวิจัย และการติดตามงานวิจัยอย่างอดทน คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ทาแดง รองศาสตราจารย์ ดร.สุติเทพ ศิริพิพัฒน์กุล และรองศาสตราจารย์ธูปนรรต พรหมอินทร์ ซึ่งกรุณาให้ความรู้ ความเห็น คำถาม และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรณแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโพคางกุล วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกรุณาให้คำแนะนำความและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเนื้อหาในสื่อการเรียนการสอน ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ญัฐประเสริฐ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียน ขอขอบคุณบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการให้ความช่วยเหลือทุกประการ คุณทิพยาภรณ์ รัตนลาภ สำหรับความอดทนติดตามงานวิจัย ความเข้าใจ ความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง และทำให้การวิจัยครั้งนี้ไม่ยากเกินไป นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งงานวิจัยนี้จะสำเร็จลงไม่ได้หากขาดความช่วยเหลือดังกล่าว คณะผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาของพวกเขา และควรกับการเสียสละเวลาเหล่านั้น

ผู้วิจัยขอขอบคุณสาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เปิดโอกาสให้คณะผู้วิจัยได้ทำงานวิจัยในสิ่งที่มีความสนใจ ขอขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุคคลต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือในการทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพล กาละดี ให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิจัย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณอาจารย์ชาลินี สนพลาญ สำหรับความช่วยเหลือในการสัมภาษณ์ และขอขอบคุณอนันัฐชัย ทองถิ่น ผู้ช่วยวิจัยซึ่งช่วยเหลือในการดำเนินการและติดต่อเกี่ยวกับวีดีโอการสอนจำนวนหนึ่ง ความช่วยเหลือเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้ควรกล่าวด้วยว่าความผิดพลาดที่ยังปรากฏอยู่เป็นของคณะผู้วิจัยเท่านั้น